

ĐÔNG HƯNG

Phấn đấu gieo cấy trên 11.100ha lúa xuân, 1.700ha cây màu

Sáng ngày 21/11, UBND huyện Đông Hưng tổ chức hội nghị triển khai đề án sản xuất vụ xuân năm 2023. Vụ xuân năm 2023, huyện Đông Hưng phấn đấu gieo cấy trên 11.100ha lúa xuân, nâng suất bình quân đạt 71 tạ/ha trở lên. Các địa phương và nông dân ưu tiên cấy các giống lúa ngắn ngày, chất lượng cao, chống chịu tốt với điều kiện thời tiết bất thuận và phù hợp với nhu cầu của thị trường. Gieo mạ non trên nền đất cứng, mạ khay để cấy bằng máy, tăng diện tích cấy máy. Kết thúc cấy trước ngày 20/2/2023. Vụ xuân, huyện vẫn khuyến khích các tổ chức, cá nhân tích tụ ruộng đất sản xuất nông nghiệp quy mô vừa và lớn gắn với hợp đồng tiêu thụ sản phẩm; quy vùng sản xuất hàng hóa, xây dựng các chuỗi sản xuất nông nghiệp an toàn. Huyện cũng yêu cầu các đơn vị liên quan, các địa phương làm tốt khâu vệ sinh đồng ruộng, làm đất, điều hành nước, cung cấp giống, vật tư, phân bón; kịp thời triển khai các cơ chế, chính sách hỗ trợ của tỉnh, của huyện cho bà con nông dân bảo đảm đúng quy định, đúng đối tượng. Ngoài ra, ở vụ xuân năm 2023, huyện phấn đấu trồng 1.700ha cây màu, chủ lực là dưa, bí, ngô, khoai lang, khoai tây, lạc, đậu tương, rau màu các loại.

TRUNG HIẾU

CỰU CHIẾN BINH ĐOÀN ĐÌNH CHIẾN

Làm giàu từ nuôi tôm thẻ

Tuổi thanh xuân tham gia bảo vệ đất nước, trở về cuộc sống đời thường, cựu chiến binh (CCB) Đoàn Đình Chiến, xã Đông Minh (Tiền Hải) tích cực phát triển nuôi trồng thủy sản, tập trung nuôi tôm thẻ chân trắng và giúp đỡ đồng đội vượt qua khó khăn. Sau hơn 40 năm, ông đã gây dựng được 1,2ha ao nuôi tôm thẻ theo mô hình công nghệ cao, vươn lên làm giàu trên mảnh đất quê hương.

Năm 2020, qua tìm hiểu thực tế nhiều mô hình, ông Chiến mạnh dạn đầu tư gần 1 tỷ đồng cải tạo 2.000m² ao nuôi tôm thẻ từ phương thức truyền thống sang nuôi trong nhà bạt theo mô hình công nghệ cao, trong đó xây dựng hệ thống lưới

vòm, mua máy phát điện, lắp đặt hệ thống cung cấp oxy đáy ao, lót nền ao bằng bạt... Ban đầu, do chưa có kỹ thuật nuôi tôm trong nhà bạt nên hiệu quả không cao. Mặc dù đã ở tuổi 70, sức khỏe có hạn nhưng ông không nản chí, quyết tâm vừa làm vừa rút kinh nghiệm, chịu khó học hỏi từ sách báo và các mô hình nuôi trồng thủy sản hiệu quả. Đồng thời, ông tranh thủ tham gia các lớp tập huấn do ngành chức năng tổ chức. Sau thời gian nghiên cứu qua từng vụ nuôi và học hỏi thêm kinh nghiệm, nhờ tuân thủ các tiêu chuẩn về giống, thức ăn, nguồn nước nên tôm lớn nhanh, mang lại thu nhập cao.

Để bảo đảm nuôi tôm thẻ hiệu quả, ông Chiến

chia làm 2 ao cho dễ quản lý môi trường ao nuôi. Sau khi mua con giống về, ông thả ương trong một ao riêng được vệ sinh sạch sẽ khoảng 30 ngày, khi tôm cứng cáp thì chuyển sang ao nuôi. Quá trình nuôi ông thường xuyên theo sát sự phát triển của tôm để có biện pháp chăm sóc phù hợp. Trước đây không có nhà bạt, ông Chiến chỉ nuôi được 1 - 2 vụ/năm, hiện nay có thể nuôi 3 - 4 vụ/năm. Ngoài nuôi tôm, ông còn nuôi cá song, cá vược. Tổng diện tích các ao nuôi của gia đình ông hiện nay 1,2ha. Mỗi năm, sau khi trừ chi phí gia đình ông thu lãi từ 300 - 500 triệu đồng.

Ông Trần Trung Kiên, Chủ tịch Hội CCB huyện Tiền Hải cho biết: Để động

viên hội viên CCB tập trung phát triển kinh tế gia đình, mọi hoạt động của Hội đều tập trung hướng về cơ sở, thường xuyên quan tâm giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, hội viên, gắn kết hội viên với tổ chức hội bằng cách vận động giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo. Tích cực tuyên

truyền, vận động hội viên thay đổi cách nghĩ, cách làm, mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Đối với CCB Đoàn Đình Chiến, ngoài nỗ lực phát triển kinh tế gia đình, đồng chí còn nhiệt tình, trách nhiệm tham gia các

phong trào, hoạt động của địa phương. Ngoài ra, đồng chí còn phổ biến cho bà con kỹ thuật nuôi tôm thẻ công nghệ cao, giúp các gia đình trong thôn cùng phát triển nuôi trồng thủy sản thành công. Bởi vậy, đồng chí luôn được đồng đội và bà con địa phương quý mến.

MẠNH THẮNG



Mô hình nuôi tôm thẻ công nghệ cao của cựu chiến binh Đoàn Đình Chiến.

Những phụ nữ làm kinh tế giỏi ở Hưng Hà

Hiện nay, nhiều phụ nữ nông thôn ở Hưng Hà đã mạnh dạn khởi nghiệp kinh doanh, xuất hiện nhiều tấm gương điển hình vượt khó phát triển kinh tế làm giàu cho gia đình, giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động địa phương.



Chị Ngân kiểm tra chất lượng sản phẩm.

Thoát nghèo nhờ bàn tay và khối óc

Dám nghĩ, dám làm, bước qua khó khăn tìm kiếm cơ hội thoát nghèo, vươn lên làm giàu nhờ bàn tay và khối óc của mình - đó là hành trình của chị Nguyễn Thị Kim Ngân, Giám đốc Công ty TNHH May Kim Ngân (thị trấn Hưng Hà) khi khởi nghiệp từ nghề may khăn xuất khẩu.

Ấn tượng đầu tiên khi gặp chị Ngân là sự chân thành, cởi mở. Chia sẻ về nghề may khăn xuất khẩu, chị cho biết: Nhận thấy tại địa phương hầu hết phụ nữ đều có nghề, tuy nhiên phải đi làm xa, có những chị không đủ tuổi làm việc tại doanh nghiệp nên gặp nhiều khó khăn, tôi đã từ bỏ công ty may lớn của tỉnh để đầu tư mở xưởng may khăn, đồng thời tìm hiểu, liên kết với các công ty nhận nguyên liệu về sản xuất.

Năm 2015, với mong muốn được ký hợp đồng xuất khẩu khăn ra nước ngoài, chị Ngân đã mạnh dạn thuê đất để mở rộng xưởng và thành lập Công ty. Thời gian đầu khởi nghiệp, Công ty trải qua nhiều khó khăn, thiếu vốn, kinh nghiệm quản lý hạn chế, chất lượng sản phẩm chưa đạt yêu cầu... Để có được thành công, chị luôn

tim tòi, học hỏi, tìm kiếm đơn hàng để đưa Công ty vượt qua khó khăn, không ngừng phát triển.

Công ty của chị Ngân hiện đang có một xưởng sản xuất gồm 3 tổ may, 5 tổ dệt. Chị đầu tư các loại máy móc hiện đại như máy kiểm dệt, máy ép kiện hàng, máy in khăn và hàng trăm máy may để phục vụ sản xuất. Mỗi năm Công ty xuất bán khoảng 350 tấn khăn sang thị trường Hàn Quốc, doanh thu đạt hàng chục tỷ đồng. Hiện tại đang bước vào những tháng cuối năm, chị Ngân động viên các bộ phận tăng tốc sản xuất phấn đấu xuất khẩu 40 tấn hàng/tháng.

Chị Trần Thị Dung, tổ dân phố Đồng Tu 2, thị trấn Hưng Hà cho biết: Tôi làm việc ở Công ty chị Ngân được 20 năm, lương 6 - 8 triệu đồng/tháng... Công việc này khá phù hợp, không vất vả, thu nhập ổn định, lại được đi làm gần nhà, có thêm thời gian chăm sóc gia đình nên chị em rất yên tâm gắn bó lâu dài.

Không chỉ thành công trong lĩnh vực sản xuất, chị Nguyễn Thị Kim Ngân còn được biết đến là Chủ nhiệm Câu lạc bộ nữ chủ doanh nghiệp huyện Hưng Hà nhiệt tình, trách nhiệm và có nhiều đóng góp trong công tác nhân đạo, từ thiện, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.

Thành công từ sự bền bỉ, dám nghĩ, dám làm

Thành lập xưởng may túi xuất khẩu từ năm 2019, chị Nguyễn Mai Phương, thôn Nứa, xã Liên Hiệp đã điều hành hoạt động của xưởng một cách linh hoạt, tạo việc làm cho nhiều lao động nông thôn. Thành công của chị bắt nguồn từ sự bền bỉ, tinh thần dám nghĩ, dám làm.

Chị Phương cho biết: Nhận thấy địa phương có nhiều lao động thiếu việc

làm trong lúc nông nhàn, nhất là phụ nữ trung tuổi, tôi quyết định mở xưởng. Dù chỉ rộng hơn 350m² nhưng xưởng được bố trí khoa học, thoáng đãng với hệ thống máy may hiện đại. Hiện xưởng đang tạo việc làm cho 30 lao động làm việc tại chỗ, hàng chục lao động làm việc tại nhà, thu nhập từ 5 - 7 triệu đồng/người/tháng. Mỗi tháng xưởng xuất bán 350.000 sản phẩm, trong đó 200.000 túi siêu thị gia công xuất cho đối tác nước ngoài, 50.000 túi chất lượng cao bán nội địa, 100.000 túi xách bán trực tiếp..., doanh thu đạt trên 6 tỷ đồng/năm.

Để sản phẩm bảo đảm chất lượng về mẫu mã và kỹ thuật, sau khi nhận vật liệu và mẫu, chị Phương chia ra nhiều công đoạn để hướng dẫn chị em may thành phẩm như ráp thân, khâu miệng túi, ráp đáy, đóng quai... Công việc không quá phức tạp, chỉ cần học trong khoảng 1 tuần là người lao động có thể làm thuần thục. Hiện nay chị đang tích cực tìm kiếm thị trường, liên kết với các công ty để nhận nguyên liệu về sản xuất, duy trì nghề và tăng thu nhập cho chị em.

"Mạnh dạn biến ý tưởng khởi nghiệp thành hiện thực, phát triển kinh tế ngay tại quê hương, chị Nguyễn Mai Phương không

chỉ vươn lên làm giàu chính đáng, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc mà còn mở ra nhiều cơ hội việc làm cho người dân nông thôn, góp phần giảm nghèo, nâng cao vị thế của người phụ nữ trong xã hội" - chị Lê Thị Ngân, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Liên Hiệp chia sẻ.

Chị Đinh Thị The, Chủ tịch Hội LHPN huyện Hưng Hà cho biết: Nhằm hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, Hội LHPN huyện đã tập trung chỉ đạo hội LHPN các xã, thị trấn duy trì các mô hình tổ hợp tác và thành lập mới 3 hợp tác xã, 4 tổ hợp tác; phối hợp với các ngành mở hàng chục lớp dạy nghề cho hàng nghìn lao động nữ; tìm và giới thiệu việc làm cho trên 6.000 lao động; giúp 309 phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh. Thời gian tới, Hội tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ tham gia chuyển đổi cơ cấu kinh tế, đổi mới, phát triển các hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh; tập trung hỗ trợ phụ nữ tiếp cận các nguồn vốn, chương trình chuyển giao khoa học kỹ thuật để ứng dụng vào sản xuất, kinh doanh; xây dựng, nhân rộng mô hình sản xuất, kinh doanh giỏi; tranh thủ các chương trình, đề án để đào tạo nghề, tư vấn, giới thiệu việc làm cho phụ nữ; nghiên cứu, khảo sát khả năng, nhu cầu của phụ nữ và khai thác các nguồn lực để vận động xây dựng, thành lập các mô hình hợp tác xã, tổ hợp tác, tổ liên kết sản xuất, giúp nhau tiêu thụ sản phẩm... với mong muốn trên địa bàn huyện sẽ xuất hiện nhiều hơn nữa những tấm gương phụ nữ làm kinh tế giỏi.

THANH THỦY



Chị Phương tham gia cùng chị em làm túi siêu thị xuất khẩu.

MINH TÂN

Tất bật vụ đào tết

Chỉ hơn 2 tháng nữa là đến tết Nguyên đán Quý Mão 2023, thời điểm này các hộ trồng đào ở xã Minh Tân (Đông Hưng) đang tập trung tưới lá, tỉa cành làm đẹp cho đào để phục vụ thị trường tết.

Tuốt lá đào phai trước tết Nguyên đán khoảng 70 ngày và tưới lá đào bích trước tết Nguyên đán khoảng 50 - 60 ngày là cách mà ông Nguyễn Đăng Đăng, thôn Hoàng Đức điều chỉnh để đào

trống 8 sào đào gồm cả đào phai và đào bích, trong đó có 300 gốc đào từ 3 - 4 năm. Đào là một trong những loại hoa không thể thiếu mỗi dịp tết đến xuân về với mỗi gia đình, đặc biệt ở miền Trung và miền Bắc. Tuy nhiên, không phải loại đào nào cũng có thể nở hoa vào đúng dịp tết. Để đào ra hoa, nỗ lực không phải chỉ tác động vào giai đoạn cuối mà phải tác động trong suốt quá trình sinh trưởng, phát triển của cây. Ngoài các biện pháp chăm sóc

Minh Tân có 1/3 diện tích đào đã có khách đặt mua. Đặc biệt, giá đào năm nay cao hơn năm trước khoảng 20%, người trồng đào rất phấn khởi. Ông Trần Văn Suốt, thôn Hoàng Đức chia sẻ: Gia đình tôi trồng 1,5 mẫu đào, có 250 cây đào to. Năm nay khách đến mua đông, sớm hơn năm trước. Đến nay tôi đã bán được 100 cây, giá bán cao hơn năm trước 100.000 đồng/cây. Thời điểm này gia đình đang huy động nhân lực đồng thời thuê



Vườn đào này giờ mới tưới lá nhưng ông Trần Văn Suốt, xã Minh Tân đã bán được 100 cây với giá tăng hơn năm ngoái 20%.

ra hoa đúng dịp tết. Ông Đăng cho biết: Năm nay dự kiến gần tết mới tưới, vì vậy phải tưới lá đào muộn. Nhà tôi trồng 7 sào đào với 500 cây, trong đó 130 cây đào to bán tết này. Thường chúng tôi tưới lá làm 2 - 3 lần, tưới lá ở cành to, cành dài trước, cành ngắn tưới lá sau đó khoảng 10 ngày để các cành ra hoa đều nhau vì cành dài non thường ra hoa muộn hơn cành ngắn già. Hiện vợ chồng tôi đang tập trung tưới lá cho những cây đào phai trước, đào bích tưới sau, đồng thời tỉa cành, loại bỏ những cành khô, chăm sóc cho từng cây đào.

Đây cũng là phương pháp các hộ trồng đào ở Minh Tân áp dụng hàng chục năm nay để có những cây đào đẹp, được nhiều người sành chơi trong và ngoài tỉnh lựa chọn mua về trưng ngày tết. Bên cạnh đó, các hộ trồng đào còn thực hiện đào gốc đào, khoanh gốc đào trước khi tưới lá. Ông Đinh Bá Thục, thôn Hoàng Đức chia sẻ: Tôi trồng đào đã hàng chục năm nay, ban đầu chỉ vài chục cây, thấy cho thu nhập cao gia đình đã chuyển đổi dần diện tích cấy lúa kèm tưới nước, cải tạo đất chuyên trồng đào. Năm nay gia đình tôi

như tưới nước, bón phân, phòng, trừ sâu bệnh, cắt tỉa tạo tán cần thực hiện thêm các biện pháp kỹ thuật như: khoanh vạt hoặc đào cây, tưới lá... đúng thời điểm, đúng cách. Tôi thường đào gốc cho đào trước khi tưới lá khoảng 1 tháng bằng cách đào 1 bầu cách gốc 20 - 25cm, sâu 20 - 25cm (tùy theo kích cỡ của cây), tránh làm vỡ bầu, mục đích là để kích cây ra nụ, nụ nhiều, ra rễ mới, khi cho đào vào chậu chơi tết cây không bị héo, hoa nở bền, chơi được lâu hơn. Tuốt lá ngoài việc tưới đúng kỹ thuật, quan trọng nhất vẫn là phải trồng thời tiết để tưới cho đúng thời điểm. Làm đúng quy trình, chăm bón đúng cách chắc chắn đào sẽ ra hoa đúng như ý. Những người trồng đào lâu năm đã đúc rút ra rằng "đào thích đất lạ". Vì vậy, người trồng đào ở Minh Tân thường cho đất nghỉ sau mỗi vụ đào, cải tạo đất chuyên trồng một số loại rau màu, sau đó mới trồng vụ đào mới.

Với kinh nghiệm, kỹ thuật cao trong trồng đào, thêm vào đó năm nay đào một số nơi bị chết, nên khách buôn các nơi đã tìm về làng đào Minh Tân đặt mua phục vụ thị trường tết sớm hơn mọi năm. Trong tổng số 67ha trồng đào của

thêm người tập trung tưới lá làm đẹp cho đào. Năm nay dự kiến đào được mùa, được giá.

Ông Nguyễn Ngọc Phương, Giám đốc HTX DVNN xã Minh Tân cho biết: Từ lâu cây đào đã được trồng ở tất cả các thôn của xã Minh Tân nhưng tập trung nhiều nhất ở 2 thôn Hoàng Đức và Đình Phụng. Hiện có trên 3 mẫu, người ít cũng vài sào. Nghề trồng đào đã gắn bó với người dân nơi đây hàng chục năm, không chỉ trở thành cây làm giàu cho nhiều gia đình mà còn tạo thương hiệu cho địa phương. Trung bình mỗi hộ thu 100 - 150 triệu đồng/vụ đào, hộ trồng nhiều thu tới 400 - 500 triệu đồng/vụ. Năm nay thời tiết không thuận khiến đào ở một số địa phương bị chết nhưng đào Minh Tân vẫn phát triển tốt bởi người trồng đào ở đây đã có kinh nghiệm ứng phó. Thường thì tháng 12 thường lái mới đến vườn thăm, chọn và đặt mua đào cho những năm nay từ tháng 11 họ đã đến đặt mua. Hầu hết đào to, đẹp thương lái đã đặt mua, còn đào nhỏ tưới lá xong cũng bán hết.

Dự kiến năm nay Minh Tân thắng lợi vụ đào tết.

THU HIẾN